

Chi Tran

Bí quyết gia đình thánh thiện-hạnh phúc.

29/12 – Chúa Nhật THÁNH GIA THỨ T NĂM A.

"Hãy đem Con Trông và mẹ Ngồi đi trốn sang Ai-cập".

Lời Chúa: Mt 2, 13-15. 19-23

Khi các đấng sứ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Ngồi đi trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Ngồi". Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Ngồi lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, hầu làm cho trốn đi của Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập".

Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đấng sứ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, theo hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã công nhận họ các đấng sứ. Thời là ông nghĩ đến lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tôi Rama, ngồi đây ta nghe tiếng khóc than nức nức, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho ngồi đây ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai-cập và bảo: "Hãy chỗi dậy, đem Con Trông và mẹ Ngồi về đất Israel, vì nay không tìm thấy mẹ Ngồi đã chết". Ông liền chỗi dậy, đem Con Trông và mẹ Ngồi về đất Israel. Nghe tin vua Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó.

Được báo trong giấc mơ, ông lánh sang đất phía bắc Galilêa, và lập cư trong thành gọi là Nadarét, để ông nghĩ đến lời đã phán qua các tiên tri rằng: "Ngồi sẽ được gọi là Nadarê".

Các bài suy niệm LỄ THÁNH GIA – Năm A 29.12.2019

Lời Chúa: Hc 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23

Tôn nôm Ai Cập - ViKiNi

(Trích trong 'Xây Nhà Trên Đá' của Lm. Vũ Khắc Nghiêm)

Đám bọ vò Hải nhi Giêsu khời sa vào nanh vuốt Hêrôđê, Thánh Giuse và Đức Maria đã phải vuốt con đống hiếm trên dài gần 500 cây sồi xuyên qua sa mạc El-Arish đến Ai cập, mất sa mạc trên dài hơn 200 cây sồi toàn cát trơn nhẵn bên cỏi mệnh mông, không mất bóng cây, mất cỏi cỏ, mất giồng nôm c.

Đoàn lữ hành phải đeo đống đống ăn, nôm c uồng đống chổu đống cỏi nôm a tháng rớt kham khỏi. Năm môm i năm trổ c Chúa Giáng sinh, đoàn quân Roma phải vuốt qua quăng đống này thỏi khỏi khi p hỏn đánh nhau với quân Ai cập. Năm 1967, đỏi quân Ai cập đã sa lỏy trong sa mạc này khi chiỏn tranh với quân Do thái.

Sỏi khỏi khi p cỏi a nhỏi ng đoàn quân hùng mỏi nh làm ta cỏi m thỏi y sỏi khỏi n cỏi cỏi a Thánh Gia lúc đi tỏi nỏn. Ngày ngày các ngài phải lê gót tỏi ng bỏi c trên cát lỏy sỏi p lỏ, vuốt qua các đỏi cát dỏi i ánh mất trỏi thiêu đỏi t, giỏi a biỏn cát nóng hỏi ng hỏi c, vỏi n phải i tiỏ t kiỏ m tỏi ng giỏ t nỏn c và nhỏi ng cỏi n bão cát khỏi ng khi p nhỏi muỏ n chỏn sỏi ng các Ngài.

Cỏi mất sỏi sách hoang đỏi ng mô tỏi cuỏ c tỏi nỏn cỏi a Thánh Gia nhỏi thiên đỏi ng: nhỏi ng dã thú hiỏn tỏi đỏi n lỏ y dỏi i chân Chúa Hải Nhi, nhỏi ng cây chà là rỏp bóng rử trái đỏi các ngài ngỏi mát, ăn đỏi m tâm ; nỏn c chỏi y lỏnh lỏng đỏi các ngài giỏi i khát, tỏi m rỏ a giỏi a sa mạc ! (Ricciotti, Vie de Jésus-Christ. p.268).

Trỏi n gian, Thánh Gia không đỏi c hỏi ng cỏi nh thanh nhàn đó, Chúa muỏ n các ngài phải chỏi u trăm chiỏu đau khỏi đỏi nêu gỏi ng cho ta khi gỏi p gian nan, biỏ t vui lòng hy sinh nhỏi các ngài, nhỏi t là khi gỏi p thỏi thách đỏi bỏi o vỏi Hải nhi Giêsu, bỏi o vỏi Hỏ i thánh, bỏi o vỏi đỏi c tin, và các hài

nhì con cháu mình. Phải bỏ mọi hận thù, phải không khí hận thù, bớt công, phải bớt ghen ghét đố kỵ, phải bớt lòng đố kỵ. Đó là nhiệm vụ của cha mẹ, của các vị tinh thần và mọi Kitô hữu.

Biết bao hận thù bị hủy hoại trong bào thai, khi ra chào đời là bị cha mẹ vô luân liêng bợ, và bị bao nhiêu tội nhân xấu xa đố kỵ. Thốt khỏi tâm !

Cách bỏ mọi hận thù an toàn nhất là hãy tận tâm nghe tiếng Chúa trong lòng trí, trong Tin Mừng và giáo huấn của Hội Thánh, mọi mong tránh khỏi tay nhúng Hêrôđê tàn bạo. Nhất là hãy dắt con em của mình đến nương náu dưới cánh tay uy quyền và tình thương bao la của Chúa, Mẹ Maria và thánh cả Giuse.

Lạy Thánh Gia Thất, xin cho mọi gia đình chúng con biết chớ yếm dè cùng các ngài trong mọi nơi mọi lúc, nhất là trong những lúc gian nan.

GIA ĐÌNH HỒNH PHÚC

Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Ngày 10 Tháng Gia là ngày 10 của các gia đình.

Để làm khuôn mẫu cho các gia đình, ta tưởng tượng Giáo Hội sẽ đưa ra hình ảnh một gia đình đẹp đẽ, và chúng con cái sum họp quanh bàn ăn, quanh chiếc tivi. Học chí ít cũng là như thánh Giuse làm thợ mộc và sẽ giúp đỡ của Chúa Giêsu. Bên cạnh là Đức Maria đang ngời ngời và học con nười. Nhưng không, Giáo Hội mời gọi ta chiêm ngắm như Thánh Gia chớ yếm dè bợ và nhúng Hêrôđê giết đêm hôm khuya khoắt.

Thánh Gia đã biết đến những hiểm nguy đe dọa hạnh phúc gia đình. Nhưng các Ngài đã biết cách gìn giữ gia đình bình an qua con đường tốt. Các bài sách thánh đức biết bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho ta những bí quyết mà Thánh Gia sẽ dạy dỗ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Bí quyết thứ nhất đó là vâng nghe Lời Chúa. Thánh Giuse vâng Lời Chúa tuân theo cách mau mắn và tuyệt đối. Dù Lời Chúa ban ra giữa đêm khuya, Ngài cũng tuân hành theo cách khốc. Dù Lời Chúa ban ra rất khó khăn Ngài vẫn mau mắn vâng Lời. Đức Maria và Chúa Giêsu cũng có một thái độ vâng phục tuyệt đối như thế. Thánh ý Thiên Chúa luôn luôn là mệnh lệnh tuân theo. Lời Chúa dạy luôn luôn là kim chỉ nam. Thiên Chúa chính là người đi đầu khi nhìn gia đình các Ngài. Vì thế, dù gặp nhiều gian nan thử thách, gia đình các Ngài vẫn giữ được hạnh phúc.

Bí quyết thứ hai đó là coi con cái là viên quý nhất. Con cái là viên quý nhất nên các Ngài đã đem hết sức lực ra bảo vệ. Khi có những nguy cơ đe dọa, các Ngài đem con cái che chở tránh xa. Vì con cái là viên quý nhất, nên các Ngài sẵn sàng hy sinh tất cả: thời giờ, nhà cửa, tài sản, nghề nghiệp và công việc làm ăn, mong đem con cái đến nơi an toàn. Vì con cái là viên quý nhất, nên các Ngài không ngừng nâng niu phục vụ. Hình ảnh thánh Giuse đi bồng bế tất cả cho Chúa Giêsu và Đức Maria là hình ảnh của một người cha gia đình hết lòng nâng niu phục vụ và con. Vì con cái là viên quý nhất, nên các Ngài đã đi theo con đến cùng, nhìn nhận những điều bên ngoài giá trị đầu tiên của con.

Bí quyết thứ ba đó là con cái luôn hiểu thấu ý của cha mẹ. Chúa Giêsu là một người con hiểu thấu ý. Tin Mừng tóm tắt cuộc sống thời thơ ấu của Ngài bằng một câu ngắn gọn: "Sau đó Ngài đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nadarét và hằng vâng phục các Ngài" (Lc 2,51). Sự hiểu thấu ý của Chúa Giêsu được thể hiện trong tiệc cưới ở Cana. Khi đám cưới thiếu rượu, Đức Maria xin Ngài giúp. Tuy chưa đến thời điểm, nhưng Chúa Giêsu vẫn làm phép lạ cho nước biến thành rượu để giúp đám cưới theo yêu cầu của Mẹ. Công việc hàng ngày là giây phút quý giá, khi bố treo trên thập giá, Chúa Giêsu vẫn quan tâm đến Mẹ nên đã gọi gọi mẹ mình thánh Gioan, môn đệ yêu quý, chăm sóc Mẹ.

Ngày nay, nhiều gia đình đang trong tình trạng báo động. Thời thế mới của xã hội, gia đình Việt Nam đã biến chuyển mạnh mẽ theo chiều hướng nguy hiểm. Sự sụp đổ của chế độ lý do tăng nhanh một cách đáng sợ. Con cái không còn vâng lời cha mẹ như xưa. Theo đà tiến triển kinh tế, nhiều gia đình trở nên giàu có hơn, nhưng con cái lại bị bê bối hành, lao vào con đường ăn chơi, vác vào tận nơi xã hội, làm cho cha mẹ buồn lòng, gia đình tan nát.

Độc lập của gia đình trước làn sóng văn minh vật chất, hàng loạt và cá nhân chủ nghĩa, ta hãy học hỏi mẹ và người Thánh Gia.

Trước hết, cha mẹ phải coi con cái là viên quý nhất Chúa ban cho gia đình. Viên này cần được quan tâm chăm sóc không phải bằng tiền bạc, phương tiện vật chất mà quan trọng hơn,

bình tình thình, sẵn sóc, dể y dể uể nể nể ngay tể khi còn thể, sẵn hiể uể biể tể, cể mể thông khi để nể tuể iể trể để ngể thành. Dù thành công trong xã hể iể mà con cái hể hể ngể thì vể nể là thể tể bể iể cể cuể cể để iể. Vì thể, phể iể bể o vể con cái khể iể các bể o vể để ngể Hêrôđê thể iể để iể. Đó là sách báo phim nhể xể uể. Đó là bể nể bè xể uể. Đó là tể nể nể xể ke ma túy. Nể uể cể nể phể iể để m con cái trể nể chể y khể iể nhanh vuể tể cể a bể o vể để ngể, tìm nể iể an toàn để cho con cái sinh sể ngể, ăn hể cể và giể để cể để o để cể.

Đáp iể, con cái phể iể có lòng hiể uể thể o vể iể cha mể. Hiể uể thể o vể a là mể tể để cể tính cể a ngể iể có iể để ngể tri vể a là mể tể thái để khể nể ngoan cể a ngể iể khiêm tể nể. Có iể để ngể tri và có sể khể nể ngoan, ngể iể iể trể mể iể tiể nể xa và trể nể nên hể uể ích cho xã hể iể.

Sau cùng, cể gia đểnh phể iể sể ngể theo Lể iể Chúa để yể. Lể iể Chúa là nể nể tể ngể cể a gia đểnh. Sể ngể theo Lể iể Chúa là xây để ngể gia đểnh trên nể nể đá vể ngể chể cể. Gia đểnh sể ngể theo Lể iể Chúa sể vể ngể vàng qua mể iể bão iể cể thể iể để iể.

Gia đểnh Công Giáo sể ngể theo Lể iể Chúa không nhể ngể giể để cể hể nhể phúc cho gia đểnh mà còn đổng góp vào viể cể xây để ngể xã hể iể trong hoàn cể nhể để o để cể để ngể xuể ngể cể pể hiể nể nay.

Lể y Thánh Gia, xin giúp gia đểnh chúng con sể ngể theo gể để ngể lành cể a các Ngài. Amen.

KIỂ M ĐIỂ M ĐỂ I SỂ NG

- 1) Đâu là nhể ngể nguy cể để ngể để để a hể nhể phúc gia đểnh hiể nể nay?
- 2) Thể nào là mể tể gia đểnh gể để ngể mể uể?
- 3) Gia đểnh bể nể quyể tể tâm làm gì trong tuể nể này để noi gể để ngể Thánh Gia?

Trở n sang Ai Cập
(Trích từ 'Manna' - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ.)

CƠM NGHIÊM SẼNG VÀ CHIA SẼ :

Đoạn Tin Mừng trên đây kể về một biến cố không vui. Con Thiên Chúa bé Hêrôđê đe dọa tính mạng. Đám đông báo, đang đêm Giuse phải đem gia đình đi trốn.

Đốt Ai Cập vẫn được coi là chỗ trú ẩn an toàn? Nhưng ngay cả khi vua Hêrôđê lừa dối, mới đe dọa vẫn còn tồn tại. Archelao kế nghiệp vua cha, là người tàn ác không kém, khiến Thánh gia chông dăm vùng Giuđê, mà phải trở về quê nhà ở Nadarét.

Như thế cuộc sống của Thánh gia chông phải là êm ả.

Đâu phải có Chúa là tránh được căng thẳng, long đong.

Chông có một đứa con Thánh gia đã không được một, đó là niềm tin thác vông vào Thiên Chúa, ngay giữa những hiểm nguy từ phía bên ngoài, đó là tình yêu thương gắn bó với nhau, giữa những lúc khó khăn chông chông.

Rồi mọi sự sẽ qua, rồi bình an sẽ trở về.

Nhìn về cuộc sống Thánh gia, ta thấy có nhiều sóng gió. Có lúc chúng ta tan vỡ, khi thánh Giuse đành rút lui? Có lúc bên ngoài khi ở Bêlem không tìm ra chỗ trú. Có những ngày đôn đáo tìm con trong những cơn mưa. Có lúc hàng ngàn người Đấng Giêsu mất trí, nên đi bết vết. Và nhất là có lúc Mẹ phải đứng bên xác con? Thánh gia chông được hàng ngàn mất chút đau đớn nào.

Một gia đình vô cùng thánh thiện và giàu lòng mến cũng phải chịu bao khổ đau và nghịch cảnh, như đó mới gia đình Kitô hữu khác có thể yên tâm sống với gia nhân lúc mây mù.

Các gia đình hôm nay cũng bế đọa. Có những gia đình quá nghèo túng và nản n. Có những trẻ thơ bỏ học, bỏ việc, bỏ làm đ.

Mọi đọa là một thử thách tình yêu.

Có những xung đột giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái. Kết quả là nản phá thai, ngoi tình, ly dị. Gia đình chúng còn là dòng suối ngọt ngào, nơi mọi người lên như yêu và đ.

Như kiên nhẫn lắng nghe, như dịu dàng đối thoại, như bầu khí cảm thông khiến người ta dám chấp nhận nhau.

Trong một cuộc phỏng vấn, mẹ Têrêsa phát biểu: "Tôi nghĩ rằng không phải ai cũng ý thức về tầm quan trọng của gia đình. Nếu chúng ta đọa tình yêu trẻ con gia đình, thì giới này sẽ đ.

Thế giới băng hoại vì gia đình thiếu tình yêu. Giới trẻ nghiện ngập và hủ bại vì bỏ vợ, buồn chán.

Có gì mới gia đình Kitô hữu đọa là một máu m, đ.

***GỢI Ý THỰC HÀNH :**

Theo ý bạn, ngày nay điều gì đang đọa hạnh phúc gia đình, điều gì đang gây khó khăn cho

việc giáo dục con cái?

Gia đình Kitô hữu là một Giáo hội nhỏ. Theo ý bạn đâu là những nét nổi bật của một gia đình Kitô hữu giáo dục con cái? Chúng ta có thể học được gì từ Thánh gia?

***Cậu Nguyễn và Sứ vụ của cậu Nguyễn**

Lạy Chúa Giêsu, sau hơn 30 năm sống dưới mái nhà ở Nadarét, Chúa đã thành công với chín con và trở nên thành, sẵn sàng lãnh nhận sứ mệnh Cha giao.

Bạn hãy yêu cầu đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nhân cách của Chúa.

Chúa đã học với thánh Giuse sống lao động miệt mài, sống mau mắn thi hành Thánh ý Thiên Chúa, sống âm thầm chu toàn trách nhiệm đối với gia đình.

Chúa đã học với mẹ Maria sống tận tâm và phục vụ, sống buông mình sống trong lòng tin phó thác và nhất là một đời sống của sự khiêm tốn thâm trầm.

***SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: NHƯ CHÚA, gia đình chúng con QUYẾT TÂM bắt nạt nó thành nên sự sinh ra con người tốt, bắt yêu cầu tha thứ, bắt cầu nguyện và phục vụ**

Điều gì xã hội chúng con lành mạnh hơn, Giáo hội chúng con thánh thiện hơn, nếu có những con người khỏe mạnh, khôn ngoan và tràn đầy ơn Chúa.

gplongxuyen
